

The Early Warning System of Industrial Economics: (EWS-IE)



สถาบันพลาสติก
Plastics Institute of Thailand

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง

ทำให้คาดว่าใน เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 (3 เดือน) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ระบบเตือนภัย
ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563
เฝ้าระวัง

EX_GLOVE	BCI_3	PMI_CHINA
INV_2211		SHIP_2211



ตัวประกอบประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
ปกติ

- ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง (EX_GLOVE) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นจากไวรัสโควิด 19 ระบาด
- ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน (PMI_CHINA) อยู่ที่ระดับ 50.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

ตัวประกอบประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
เฝ้าระวัง

ตัวประกอบประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
ไม่ปกติ

- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ (INV_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 238.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.71 (ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า หรือเพื่อชี้ทิศทาง การสำรองสินค้า ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า)
- ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ (SHIP_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 58.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 46.40
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า) (BCI_3) ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 41.1 ตามสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ยังอยู่ต่ำกว่า 50 ในธุรกิจ สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้าจะยังคงแย่ลงจากปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในกลุ่มขนส่งที่ลดลงต่อเนื่องและอยู่ในระดับต่ำ คาดว่าจากต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการเว้นที่นั่นระหว่างผู้โดยสาร ประกอบกับการเดินทางจะยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนซึ่งอาจใช้เวลาานานกว่า 1 ปี ส่งผลให้คาดการณ์ผลประกอบการและการลงทุนของธุรกิจแยกลง ส่วนกลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเชื่อมั่นลดลงตามคาดการณ์คำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิตและผลประกอบการที่ลดลง เนื่องจากในช่วงนี้บางรายได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนบางประเทศที่ปิดประเทศ ทำให้ความต้องการในระยะถัดไปลดลง

หมายเหตุ: BCI_3 หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)

PMI_CHINA หมายถึง ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน

EX_GLOVE หมายถึง ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง

SHIP_2211 หมายถึง ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ

INV_2211 หมายถึง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ

MPI (Manufacturing Production Index) หลัก ครอบคลุมยางล้อ ถุงมือยาง และยางรัดข้อ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เป็นข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563